



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



# จุลสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

East Asian Newsletter

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2553

## แนะนำผู้อำนวยการสถาบันฯ



รองศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท ด้านการพยาบาล และปริญญาเอก

Doctor of Philosophy in Nursing, George Mason University จากประเทศสหรัฐอเมริกา (Phi Beta Delta Award) รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทุนทบวงมหาวิทยาลัยตามความต้องการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 สมัย ตั้งแต่ปี 2546-2552 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวาระที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ของผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้สัมภาษณ์กับทีมงานประชาสัมพันธ์ว่า ภารกิจหลักสำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาตลอดในวาระการดำรงตำแหน่ง คือการมุ่งเน้นงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการบริหารสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยแบบครบวงจร และนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างและพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการส่งเสริมการวิจัย และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม สำหรับงานด้านการบริการทางสังคมจะเน้นการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาดและกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาค นอกจากนี้จะพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นโยบายการทำงาน จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยให้เป็น 10 หน่วยงานหลัก คือ การวิจัย 6 ส่วน งานบริการวิชาการ 3 ส่วน และงานด้านศิลปวัฒนธรรม 1 ส่วน ซึ่งทั้ง 3 ส่วนจะบูรณาการเข้าด้วยกันโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เหตุผลที่ให้นำหนักกับงานวิจัยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากต้องการ Positioning ให้เป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เน้นการสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

**นโยบายด้านการวิจัย** จะดำเนินการอยู่ 3 เรื่องหลัก คือ **การจัดตั้งศูนย์วิจัยแบบครบวงจร** ซึ่งศูนย์วิจัยแห่งนี้จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันทั้งระบบ ด้วยการวางระบบกลไกของศูนย์ตั้งแต่การจัดทำคู่มือวิจัยของสถาบัน การจัดทำคลังข้อมูลการวิจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะช่วยเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับการวิจัย รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิจัยของสถาบัน โดยศูนย์วิจัยแบบครบวงจรแห่งนี้จะรวมถึงการจัดตั้งหน่วยวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ในการติดตามประเมินผล ตลอดจนขยายผลงานวิจัยในการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ **การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ** มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา แลกเปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการ รวมทั้งทำหน้าที่ในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม และไทย ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนงานวิจัยแล้ว ยังเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมตามมา **การจัดตั้งกองทุนวิจัยสถาบัน** เพื่อให้เป็นแหล่งทุนสำหรับนักวิจัยของสถาบัน เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งทุนให้กับผู้สนใจภายนอกด้วย งานวิจัยของสถาบันจะครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาธารณสุข

**นโยบายด้านการบริการสังคม** สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจะเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลักเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยที่สถาบันจะต้องอยู่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น โครงการบริการวิชาการสังคมที่จัดขึ้นทุกโครงการจะเป็นลักษณะ Business Unit หมายถึง การใช้วิธีบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน **ขั้นตอนที่ 1** คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม **ขั้นตอนที่ 2** การกำหนดรูปแบบของโครงการบริการวิชาการสังคม ที่จะต้องขับเคลื่อนในทิศทางที่มีคุณภาพ เน้นการเข้าถึงบริการทางวิชาการ สามารถสร้างรายได้ คู่ค้า และคู่ทุน **ขั้นตอนที่ 3** การดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการสังคมจะมีลักษณะที่เป็น Research & Development (R&D) โดยเป็นการทำงานวิจัยบนงานบริการทางสังคม และนำผลการวิจัยมาพัฒนางานบริการสังคมร่วมด้วย **ขั้นตอนที่ 4** การประเมินผล โดยใช้ KPIs เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานเป็นหลัก งานบริการวิชาการสังคมจึงเป็นไปในรูปแบบของการใช้งานวิจัยมาพัฒนางาน เช่น ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการสอนภาษาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ในรูปแบบของงานวิจัยสถาบันที่มีการประเมินปัจจัยนำเข้า ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยผลลัพธ์ นำผลการประเมินมาพัฒนาโครงการสอนภาษาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล งานด้านบริการสังคมครอบคลุมถึงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ซึ่งจะพัฒนาระบบคลังความรู้ด้านจีนศึกษา ระบบการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญในศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจีนศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ยังมีโครงการจัดตั้งศูนย์การแปล เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งศูนย์การแปลจะให้บริการแปลทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ และจะผลักดันวารสารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้เข้าสู่ฐานข้อมูลสากลเพื่อให้เป็นวารสารในระดับนานาชาติต่อไป

**นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม** สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จะดำเนินการวิจัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาควบคู่กับงานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการบูรณาการ หลังจากนั้นจะนำผลการวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการขยายผลในที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการบูรณาการงานทั้ง 3 ส่วน เข้าด้วยกัน

**นโยบายด้านการบริหาร** **นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล** เน้นให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกัน (Shared Vision) โดยเป้าหมายให้มีทิศทางเดียวกันในการทำงาน เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการร่วมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยการกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่งงานให้ชัดเจน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในองค์กร มีการประเมินแบบ 360 องศาทุกระดับซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

**นโยบายด้านการบริหารองค์กร** เน้นการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจะพัฒนาระบบการจัดการความรู้และระบบของเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาให้เป็นคลังความรู้และข่าวสารด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างแท้จริง และจะพัฒนาองค์กรด้วยการใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement; CQI) เป็นหลัก ด้วยวิสัยทัศน์ ทิศทาง และนโยบายการบริหารที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด นับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต

## กิจกรรมสถาบันฯ

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) The National Research Foundation of Korea (NRF), และ The Korean Association for Public Administration (KAPA) จัดสัมมนาทางวิชาการร่วมไทย-เกาหลี เรื่อง "Good Governance, Economy, Education, Culture and Tourism of Thailand and Korea" ณ ห้องแกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-11 ก.พ. 2553 โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการ วช. รักษาราชการแทนเลขาธิการ วช. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และ รศ. ดร.มรรยาท รุจิวิชชัญญ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในหัวข้อเรื่อง "Semi - Century Thai-Korea Relationship" การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของไทยและสาธารณรัฐเกาหลีได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่งานวิจัยร่วมกันอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต และเป็นการสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี เนื้อหาการสัมมนาประกอบไปด้วยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ อาทิ การสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและระบบสวัสดิการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและธุรกิจ ธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University จัด

สัมมนา เรื่อง "Human Resource Development in Regional Society" ในวันที่ 19 ก.พ. 2553 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ควันทรงจากดอนเมือง : ทำไมเกาหลีเหนือค้าอาวุธไม่ได้" ในวันที่ 9 มี.ค. 2553 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มธ.ท่าพระจันทร์ โดยมี ดร.วิเชียร อินทะสี นักวิจัย สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการ "เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง" ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 5 ก.พ. 2553 โดยมี ศ.ดร.สืบแสง พรหมบุญ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้แสดงปาฐกถาเกียรติยศ โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 220 คน



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการ "Art Addicted : สานรักสร้างสุข จาก

โครงการสอนภาษา สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดเสวนา เรื่อง "เรียนภาษาเกาหลีไปทำไม" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาเกาหลี และเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี ได้รู้เทคนิคในการเรียนภาษาเกาหลีให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ณ ห้องสัมมนา 1-2 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 28 ก.พ. 2553



วิจัยด้วยศิลปะการเล่นทาน" ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 17 ก.พ. 2553 โดยคณะวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น และอาจารย์สุจิตา กัลยานรุธ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. มรรยาท รุจิวิชชัญญ์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงานดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมราว 150 คน



สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดประชุมบุคลากร และร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มรยาท รุจิวิชัย ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ ต่อจาก รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ ที่หมดวาระลง พร้อมมอบงาน โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 1 ก.พ. 2553



คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ให้การต้อนรับคณะเยาวชนเกาหลีในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลีในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาและวิถีชีวิต พร้อมทั้งนำชมรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 1 ก.พ. 2553

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และคณาจารย์ มธ. ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Atumasa Uchida, President of Mie University และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยือนสถาบันฯ ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต ในวันที่ 8 ก.พ. 2553



ผู้บริหาร นักวิจัยและ เจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะJICAจากลาว Ms. Khamphouy VILAYSOUK, Head of exchange activity unit Mr. Ladsamy PHONGSAVAT, Exchange activity staff Mr. Akira MIYOSHI JICA expert on mutual understanding Expert for Cultural Exchange Activities University ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันฯ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ในวันที่ 17 ก.พ. 2553

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ เรื่อง การสืบค้นบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(Citation)และแนวทางการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ณ ห้องอบรม 4 และห้องคอมพิวเตอร์ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 23 ก.พ. 2553



ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Nobuaki ITO, Minister Political Division, The Embassy of Japan to Thailand ในโอกาสเยี่ยมเยือนสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยและ กิจกรรมด้านญี่ปุ่นศึกษา ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 8 ก.พ. 2553

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Murayama Hiroshi, Dean of Policy Science, Ritsumeikan University ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 4 ก.พ. 2553



ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Yuji KUMAMARU, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary, The Embassy of Japan to Thailand ในโอกาสเยี่ยมเยือนสถาบันฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้านญี่ปุ่นศึกษาและโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในวันที่ 4 ก.พ. 2553

## ข่าว ศูนย์พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

### ข่าว โครงการจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียน : เวียดนาม และกัมพูชา (ASEAN Niche Market Mapping)

ตามที่สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับ SMEs ไทยสู่ตลาดอาเซียน (ASEAN Niche Market Mapping) ในประเทศ ประเทศกัมพูชา เวียดนาม เพื่อจัดทำแผนที่การตลาด (Market mapping) ซึ่งแสดงถึงช่องทางการตลาดและความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าแต่ละชนิดไปจนถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละส่วนแบ่งการตลาด (Final market segmentation) และยุทธศาสตร์การตลาด (Market strategy) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้กับ กลุ่ม SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ อะไหล่ยานยนต์และบริการยานยนต์ การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น การศึกษาวิจัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ช่วงการจัดเสวนา ระดมสมอง และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัยดังนี้

5 ก.พ. 2553 “เส้นทางและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร/เครื่องจักรกลเกษตร ของ SMEs ไทยในประเทศกัมพูชา” 12 ก.พ. 2553 เรื่อง “เส้นทางและโอกาสทางการค้าสินค้าอุปโภคบริโภคของ SMEs ไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม” 17 ก.พ. 2553 เรื่อง “เส้นทางและโอกาสทางการค้า สินค้าอะไหล่ยานยนต์ บริการยานยนต์ ของ SMEs ไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม” และเรื่อง “เส้นทางและโอกาสทางการค้า ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ของ SMEs ไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม” 19 ก.พ. 2553 จัดเสวนาระดมเรื่อง “เส้นทางและโอกาสทางการค้าและบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้างของ SMEs ไทยในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม”



22 ก.พ. 2553 คณะทีมงานวิจัย เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “โอกาสและการเตรียมพร้อมของไทยจากอาเซียนสู่ AEC-ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเพิ่มโอกาสทางการค้าสินค้า ในตลาดอาเซียนภายใต้ความตกลงการเปิดเสรีอาเซียน และการนำผลความตกลงไปปฏิบัติ เพื่อเข้าสู่ระบบการค้าอาเซียน ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

**ที่ปรึกษา :** รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชญ์ อ.ดร. เขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง นางนุตรชยาดี โกศลศักดิ์

**บรรณาธิการ :** อ.ดร. นิภารัตน์ ศรีเลิศ **รองบรรณาธิการ :** นางจากรุภรณ์ วงศ์บัณฑิต นายวิริยะ รอดทราย

**กองบรรณาธิการ :** นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ ดร. วิเชียร อินทะสี นางธณัญฐ์ รูปสม นายสุทิน สายสงวน นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดิ์ นายสิทธิชัย พันเศษ นางสาวพรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ นางเนตรนาถภรณ์ เท็ชรฝั่ง



จัดทำโดย

สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-5000-3

<http://www.asia.tu.ac.th>

Email : [ieas@asia.tu.ac.th](mailto:ieas@asia.tu.ac.th)

กรุณาส่ง